

Vietcombank tiếp tục là thương hiệu mạnh dẫn đầu ngành ngân hàng

17:06 21/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục được bình chọn là thương hiệu mạnh dẫn đầu ngành ngân hàng và xếp thứ 3 trong nhóm 10 thương hiệu mạnh Việt Nam 2024.

Tham dự chương trình thương hiệu mạnh Việt Nam 2024 có đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành trung ương, chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước, đại sứ quán, hiệp hội doanh nghiệp, hơn 300 lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI.

Chương trình thương hiệu mạnh Việt Nam là sự kiện thường niên lớn nhất của Tạp chí Kinh tế Việt Nam, được khởi xướng từ năm 2003 và duy trì liên tục tới nay. Trong suốt hơn 20 năm, chương trình đã kiến tạo và phát triển một cộng đồng doanh nghiệp thương hiệu mạnh với hàng nghìn thương hiệu ở tất cả các ngành, các lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế.



Đại diện Vietcombank (hàng đầu, đứng giữa) nhận cúp và chứng nhận thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2024

Vietcombank hiện là ngân hàng có chất lượng, hiệu quả hoạt động tốt nhất Việt Nam với quy mô lợi nhuận và đóng góp cho ngân sách nhà nước lớn nhất. Vietcombank cũng duy trì vị thế 8 năm liên tiếp đứng thứ nhất ngành ngân hàng trong danh sách nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế như Fitch, Moody's, S&P... đánh giá cao nhất ngành ngân hàng Việt Nam.

Vietcombank cũng được biết đến với hình ảnh ngân hàng xanh phát triển bền vững vì cộng đồng. Hoạt động an sinh xã hội của Vietcombank không ngừng được đẩy mạnh, triển khai trên quy mô lớn với nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa, đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng, xã hội.

Thời gian qua, trước ảnh hưởng của cơn bão số 3 và lũ lụt tại các tỉnh thành phía Bắc, để hỗ trợ, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, Vietcombank đã giảm lãi suất 0,5% trong giai đoạn từ ngày 6/9/2024 đến ngày 31/12/2024 đối với các khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh với dư nợ khoảng 130 nghìn tỷ, số lượng khách hàng được giảm lãi suất là gần 20.000 khách hàng. Chương trình giảm lãi suất áp dụng cho dư nợ hiện hữu cũng như dư nợ vay mới nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân ổn định sản xuất, ổn định cuộc sống và tiếp cận với vốn tín dụng ngân hàng.



Ban Tổ chức chụp ảnh cùng đại diện nhóm 10 thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2024.

Bên cạnh đó, Vietcombank tham gia cùng công đoàn ngành ngân hàng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra với số tiền 2 tỷ đồng thông qua UBTWMTTQ Việt Nam. Công đoàn Vietcombank đã phát động toàn thể CBNV trong hệ thống ủng hộ 1 ngày lương với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi bão lũ.

Với những thành quả đã đạt được trong hơn 60 năm thành lập và phát triển, Vietcombank đang củng cố nền tảng vững chắc để tiếp tục bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, nhằm hiện thực hóa định hướng đến năm 2030 giữ vững vị trí ngân hàng số 1 tại Việt Nam, đứng trong 200 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, 700 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu và đóng góp lớn vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/vietcombank-tiep-tuc-la-thuong-hieu-manh-dan-dau-nganh-ngan-hang>